

Số: /TB-HĐND

Vĩnh Châu, ngày tháng 6 năm 2024

THÔNG BÁO

Tóm tắt kết quả Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân Thị xã Vĩnh Châu Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 – 2026

I. NỘI DUNG KỲ HỌP

Kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thị xã làm việc trong 1 ngày, kỳ họp đã thảo luận, đánh giá tình hình kinh tế - xã hội năm 2024 và mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu năm 2024. Xem xét báo cáo kết quả hoạt động của Thường trực Hội đồng nhân dân, các Ban Hội đồng nhân dân 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; báo cáo giám sát việc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri; thông báo của Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thị xã về công tác tham gia xây dựng chính quyền 6 tháng đầu năm 2024 và những đề xuất, kiến nghị; báo cáo tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri gửi đến kỳ họp; báo cáo kết quả công tác 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024 của các cơ quan tư pháp (Viện kiểm sát nhân dân, Tòa án nhân dân, Chi Cục Thi hành án dân sự thị xã).

Báo cáo tình hình thu, chi ngân sách Nhà nước 6 tháng đầu năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024; quyết toán thu chi ngân sách Nhà nước năm 2023; các báo cáo (về kết quả công tác phòng, chống tham nhũng; thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2024 và phương hướng, nhiệm vụ năm 2024); kết quả giải quyết ý kiến và kiến nghị của cử tri; báo cáo tổng hợp kết quả thảo luận Tổ đại biểu. Xem xét 6 tờ trình, 8 dự thảo nghị quyết của Thường trực Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân thị xã.

II. KẾT QUẢ KỲ HỌP

1. Về tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024

Nhìn chung, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm 2024 có nhiều chuyển biến tích cực, nhất là triển khai các dự án mời gọi đầu tư, đầu tư công trên địa bàn đã thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội thị xã; nuôi tôm ngày càng khởi sắc với mô hình nuôi tôm ao bạt ngày càng gia tăng quy mô và mang lại hiệu quả; tiến độ thực hiện một số chỉ tiêu kinh tế - xã hội đạt khá như: diện tích, sản lượng màu, nhất là sản lượng hành tím vượt 15,44% kế hoạch; sản lượng thủy sản cao hơn so cùng kỳ 3.154 tấn; số lượng và chất lượng nông sản ngày càng được cải thiện, giá trị ngày càng cao nhờ ứng dụng khoa học công nghệ. Giá trị sản xuất công nghiệp đạt khá; công tác thu ngân sách nhà nước cao hơn so cùng kỳ 8.317 triệu đồng. Lĩnh vực văn hóa - xã hội được quan tâm thực hiện và có nhiều tiến bộ; tình hình dịch bệnh ở người cơ bản được kiểm soát tốt, không xảy ra các dịch bệnh lớn. Các chính sách an sinh xã hội, chăm lo đời sống nhân dân được tích cực triển khai thực hiện. Tình hình an ninh chính trị tiếp tục

được giữ vững, trật tự an toàn xã hội cơ bản đảm bảo; công tác tiếp dân, giải quyết khiếu nại tố cáo được chú trọng thực hiện; công tác hòa giải trong dân đạt nhiều kết quả thuận lợi.

Bên cạnh những mặt tích cực, tình hình kinh tế - xã hội 6 tháng đầu năm còn một số khó khăn, hạn chế như: sản xuất nông nghiệp chịu tác động của diễn biến thời tiết cực đoan, nắng nóng kéo dài, dịch bệnh trong tôm nuôi còn nhiều tiềm ẩn nguy cơ thiệt hại cao, nhất là dịch bệnh mờ đục hậu ấu trùng gây thiệt hại lớn cho người nuôi tôm, bên cạnh đó, đa số các hộ nuôi tôm còn thiếu vốn sản xuất, giá vật tư đầu vào còn cao, giá đầu ra tôm nuôi thấp.

Các hoạt động thương mại dịch vụ, tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ tiêu dùng chưa tăng mạnh. Kết quả giải ngân nguồn vốn do thị xã làm Chủ đầu tư đạt thấp so với cùng kỳ và so với kế hoạch đề ra; sự phối hợp và vào cuộc của hệ thống chính trị trong công tác giải phóng mặt bằng chưa tốt, tiến độ thực hiện giải phóng mặt bằng một số dự án còn chậm; quản lý nhà nước về xây dựng, đất đai, môi trường (nhất là quản lý môi trường trong nuôi tôm) còn hạn chế, chưa chặt chẽ; tiến độ thực hiện Dự án tổng thể lập hồ sơ địa chính còn chậm. Tình hình trật tự an toàn xã hội từng lúc, từng nơi chưa ổn định, nhất là tội phạm ma túy; tình trạng tranh chấp, khiếu nại tố cáo còn xảy ra trên địa bàn.

2. Hoạt động của Thường trực và các Ban Hội đồng nhân dân tỉnh

Trong 6 tháng đầu năm 2024, Thường trực HĐND thị xã đã thực hiện tốt chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo luật định. Tổ chức 02 kỳ họp Hội đồng nhân dân thị xã (có 1 kỳ họp chuyên đề); kết quả, xem xét, thông qua 10 nghị quyết. Công tác chuẩn bị, tổ chức các kỳ họp Hội đồng nhân dân thị xã chặt chẽ, linh hoạt, đảm bảo trình tự, thủ tục quy định, phù hợp với tình hình thực tiễn, nhu cầu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương. Hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn có nhiều tiến bộ, lời hứa trên diễn đàn kỳ họp được tổ chức thực hiện, tạo niềm tin cho cử tri. Kịp thời kiến nghị và chuyển các kiến nghị đến cơ quan, các ngành chức năng để xem xét, tháo gỡ. Thường xuyên theo dõi, đôn đốc các cơ quan, tổ chức, đơn vị giải quyết, trả lời các ý kiến, kiến nghị của cử tri và khiếu nại, tố cáo của công dân.

3. Hoạt động các cơ quan tư pháp

Trong 6 tháng đầu năm 2024 tình hình tội phạm hình sự khởi tố 26 vụ, so với cùng kỳ tăng 06 vụ, về ma túy có chiều hướng gia tăng, hình thức, quy mô diễn ra phức tạp hơn. Vi phạm pháp luật trên địa bàn tuy đã được các lực lượng chức năng tăng cường đấu tranh nhưng vẫn tiềm ẩn nhiều phức tạp nhất là trộm cắp tài sản, cướp giật tài sản, đánh bạc, số đề...; tai nạn giao thông xảy ra 15 vụ, làm 09 người chết, 17 người bị thương, so với cùng kỳ năm 2023 (tăng 11 vụ, 03 người chết và 14 người bị thương).

Công tác xét xử và giải quyết vụ việc của Tòa án nhân dân trong 6 tháng đầu năm 2024 xét xử 415 vụ việc, đạt tỷ lệ 51,48%, tăng 164 vụ việc so với cùng kỳ năm 2023. Bên cạnh đó, hoạt động của Tòa án nhân dân vẫn còn một số tồn tại, hạn chế cần khắc phục đối với án tạm đình chỉ 93 vụ, tăng hơn so với cùng kỳ, số lượng án tồn 391 vụ, án hình sự trả điều tra bổ sung 2 vụ, tỷ lệ giải quyết án còn thấp so với chỉ tiêu giao.

Công tác thực hành quyền công tố và kiểm sát các hoạt động tư pháp của Viện kiểm sát nhân dân 6 tháng đầu năm 2024 đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật, công tác của ngành thực hiện một số chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch đã đề ra Tuy nhiên còn hạn chế để Tòa án trả hồ sơ điều tra bổ sung 1 vụ về tội đánh bạc; Viện kiểm sát cần thường xuyên kiểm sát định kỳ và đột xuất tại nhà tạm giữ, tạm giam nhằm đảm bảo việc tiếp nhận người tạm giữ, tạm giam, phạm nhân thi hành án theo quy định.

Công tác thi hành án dân sự 6 tháng đầu năm 2024 qua thẩm tra cho thấy số việc phải thi hành 1.403 việc, (tăng 252 việc tăng 21.9% so với cùng kỳ). Đã giải quyết xong 367 việc, đạt tỷ lệ 36,7% so với chỉ tiêu được giao chưa đạt; Số việc có điều kiện thi hành nhưng chưa thi hành xong là 633 việc, so với số việc có điều kiện năm 2023 tăng 125 việc, tăng 24.6%; Án về tiền đã giải quyết xong 15.321.279 đồng, đạt tỷ lệ 13,96% so với chỉ tiêu được giao chưa đạt.

4. Thảo luận tại hội trường

Trong phiên thảo luận tại Hội trường, đại diện 04 Tổ đại biểu (*đơn vị phường Vĩnh Phước, Phường 2, xã Vĩnh Hải, xã Lạc Hòa*) phát biểu thảo luận về các vấn đề liên quan đến tình hình phát triển kinh tế - xã hội; về đầu tư đồng bộ hạ tầng nông thôn; giải pháp phát triển nông nghiệp hữu cơ; Kiến nghị đề xuất trong việc triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia.

5. Chất vấn và trả lời chất vấn

Trong phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thị xã và Thủ trưởng 4 ngành (*Điện lực; Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thị xã; Phòng Giáo dục và đào tạo; Phòng Văn hóa Thông tin; Kinh tế, Quản lý đô thị*) trả lời chất vấn một số vấn đề do cử tri và đại biểu Hội đồng nhân dân đặt ra về: Tình hình kinh tế - xã hội; về công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất; bảo vệ môi trường; chất lượng nước sinh hoạt đô thị, tình hình cung cấp nước sinh hoạt nông thôn; về chất lượng dạy và học cấp THCS trên địa bàn thị xã.

6. Xem xét và thông qua các Nghị quyết

Căn cứ quy định pháp luật, tình hình thực tế của địa phương và báo cáo thẩm tra của các Ban của Hội đồng nhân dân, Hội đồng nhân dân thị xã đã thống nhất thông qua 8 nghị quyết.

Trên đây là Thông báo tóm tắt kết quả kỳ họp thứ 13 Hội đồng nhân dân thị xã Vĩnh Châu Khóa XII, nhiệm kỳ 2021 - 2026./.

Nơi nhận:

- UBMTTQVN thị xã;
- Đại biểu HĐND thị xã;
- Thường trực HĐND các xã, phường;
- Lưu: VT.

**TM. THƯỜNG TRỰC HĐND
CHỦ TỊCH**

Trà Khol